



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวภัททกุล จันทร์สวาท	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๕)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินิโร อุทิศ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางจินตนา คำฝาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๙)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินิโร อุทิศ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๓	นางสาวศิยามัตร์ สำลีคุณรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพช. ๑๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน สำนักงานแพทย์	๓,๕๐๐
๔	นางณาดยา วิมลภัทรานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๖)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนศรีศักดิ์ ชุตินธรโร อุทิศ สำนักงานแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า

รองผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางณาดยา วิมลภัทรานนท์
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ ยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญหรือเทียบ เป็นเวลา ๒ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๖๙๑๑๗</p> <p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๔</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางณตยา วิมลภัทรานนท์

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากรกเกาะต่ำ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพท.๑๗๖)

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนศิริศักดิ์ ชูตินธรโร อู่ทิส สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

หญิงตั้งครรภ์อายุ ๒๒ ปี อาชีพรับจ้าง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ตั้งครรภ์แรก อายุครรภ์ ๓๗ สัปดาห์ รับประทานวิตามินซี ๒๒๕ มิลลิกรัม วันละ ๓ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จากห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เวลา ๐๑.๓๐ นาฬิกา ด้วยอาการเจ็บครรภ์ให้ประวัติมีเลือดสดออกทางช่องคลอดประมาณ ๒๕๐ มิลลิลิตร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทารกในครรภ์ดิ้นดี อายุครรภ์ ๓๗ สัปดาห์ จากการตรวจร่างกายพบว่าระบบต่างๆปกติ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท ตรวจทางหน้าท้องระดับยอดมดลูก ๓/๔ เหนือระดับสะดือ ศีรษะเป็นส่วนนำ ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ๑๕๐ ครั้งต่อนาที แพทย์ได้ทำการตรวจอัลตราซาวด์ พบว่ามารดามีภาวะรกเกาะต่ำแบบขอบรกคลุมปิดปากมดลูกทั้งหมด แพทย์พิจารณาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง จึงอธิบายให้หญิงตั้งครรภ์และญาติรับทราบเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องผ่าตัดหน้าเด็กออกทางหน้าท้อง หญิงตั้งครรภ์และญาติเข้าใจดี พยาบาลวิสัญญีมารวมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการผ่าตัด การให้การพยาบาล แผนการรักษา การปฏิบัติตนขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด โดยทำความสะอาดและโกนขนบริเวณหน้าท้อง ใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ ให้งดน้ำงดอาหารทางปาก และให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๐.๙% NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ในอัตราหยด ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมงตามแผนการรักษาของแพทย์ เวลา ๐๒.๐๐ นาฬิกา ส่งหญิงตั้งครรภ์ไปห้องผ่าตัด ขณะผ่าตัดได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วร่างกาย ความดันโลหิตอยู่ระหว่าง ๑๒๐/๗๐-๑๓๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที เสียเลือดจำนวน ๘๐๐ มิลลิลิตร มารดาคลอดทารกเพศชาย เวลา ๐๓.๐๓ นาฬิกา คะแนน แอปการ์ ๑ นาทีที่ ๑ เท่ากับ ๙ คะแนน หักสี ๑ คะแนน นาทีที่ ๕ เท่ากับ ๑๐ คะแนน อัตราการหายใจ ๔๐ ครั้งต่อนาที หายใจสม่ำเสมอ อุณหภูมิร่างกายทารกวัดได้ ๓๗ องศาเซลเซียส น้ำหนัก ๒,๖๓๐ กรัม ทารก แข็งแรงดี ตัวแดงดี ผิวหนังไม่ลอกไม่เขียว ทารกหายใจปกติ ฉีด Vitamin K ขนาด ๑ มิลลิกรัม เข้าทางกล้ามเนื้อหน้าขาข้างซ้าย ป้ายตาทั้งสองข้างด้วย Terramycin Ointment ท่อตัวทารกและนำทารกนอนใต้ Radiant warmer ควบคุมอุณหภูมิร่างกายไม่ต่ำกว่า ๓๖.๘ องศาเซลเซียส มารดาหลังผ่าตัดคลอด มดลูกหดรัดตัวดี แผลผ่าตัดหน้าท้องไม่มีเลือดซึม ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตรผสมยา Oxytocin ๒๐ Unit ในอัตรา ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ได้รับยา Methergin ขนาด ๐.๒ มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำ ใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ ปัสสาวะสีเหลืองใส สังเกตอาการที่ห้องพักรฟื้น ๒ ชั่วโมง จึงย้ายไปนอนพักหอผู้ป่วยมารดาหลังคลอดและเด็ก สังเกตอาการทารกที่ห้องคลอด ๒ ชั่วโมงย้ายทารกไปหอผู้ป่วยมารดาหลังคลอดและเด็ก

หอผู้ป่วยมารดาหลังคลอดและเด็ก มารดาหลังผ่าตัดคลอดมดลูกหดรัดตัวดี แผลผ่าตัดไม่มีเลือดซึม น้ำคาวปลาไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีคัดตึงเต้านม นานนมไหลดี ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตรผสมยา Oxytocin ๒๐ Unit ในอัตรา ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ทารกแข็งแรงดี อัตราการหายใจ ๕๐ ครั้งต่อนาที ตัวแดงดี ดูนมมารดาได้ดี แพทย์อนุญาตให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน เช่น การดูแลแผลผ่าตัด การรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ การบริหารร่างกาย การมีเพศสัมพันธ์ การมาตรวจหลังคลอดและการนำบุตรมารับวัคซีนตามแพทย์นัด รวมระยะเวลาที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๔ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการวางแผนการพยาบาล และให้การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากรกเกาะต่ำ
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
๓. มารดาและทารกได้รับการดูแลตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและระยะหลังคลอดอย่างปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
๔. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานการพยาบาลมารดาตั้งครรภ์ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากรกเกาะต่ำ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผนปฏิบัติการให้คำแนะนำวิธีการบรรเทาความปวดในมารดาที่เจ็บครรภ์คลอด

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มารดาตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคนิคเพื่อบรรเทาปวด
๒. เพื่อให้มารดาทราบถึงวิธีการและเทคนิคในการบรรเทาความปวดในขณะรอคลอด
๓. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอด

เป้าหมาย

๑. มารดาพึงพอใจในการใช้วิธีการบรรเทาความปวด
๒. มารดาสามารถเผชิญความปวดได้โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการให้ความรู้เรื่องวิธีการบรรเทาปวดแก่มารดา
๒. มารดาทราบถึงผลการจัดการความปวดในขณะรอคลอด
๓. มารดาสามารถเผชิญปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคนิคเพื่อบรรเทาปวดของมารดาในขณะรอคลอด

